

คำถามการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

ที่	ผู้ถาม	คำถาม	คำตอบ
๑.	หริญญา รพ.พพบพระ	งบประมาณเหมาจ่าย PP งานทันตกรรมในเด็กนักเรียน ครอบคลุมทุกสิทธิ หรือ แค่ UC	ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ ดังนั้นจึงไม่ครอบคลุมกลุ่มต่างด้าว
๒	โรงพยาบาลเสริม งาม จังหวัดลำปาง	ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในบริการ ANC จะต้องมีการขอ authentication code ทุกครั้งที่มารับบริการใช่หรือไม่	ใช่ จากเดิมเป็นการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เปลี่ยนเป็นการเสียบ smart card แทน
๓		กรณีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์ เช่น กรณีนัดคลอดที่น้ำลายและตรวจฟัน ใน visit ที่ไม่ใช่วันที่มา ANC จะต้องขอ authentication code ด้วยหรือไม่	ต้องขอด้วย
๔		การขอ authentication code ที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ แปลว่า กรณีหญิงตั้งครรภ์ไปคลอดที่ รพ.สต. จะต้องมาลงข้อมูลบันทึกในระบบของโรงพยาบาลภายในวันเดียวกันใช่หรือไม่ เพราะจะต้องมีการขอ authentication code ภายในวันนั้น (ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่บริการ) จะไม่สามารถนำข้อมูลกลับ key in ใน e-Claim ด้วยวิธีการเดิม เนื่องจากจะติด C๓๔๙ คือไม่พบ authen code ภายในวันที่รับบริการได้	ไม่สามารถตอบได้ชัดเจน จะทำการส่งคำถามไปยังงานจ่ายอีกครั้ง เบื้องต้นในหลักการน่าจะบันทึกในวันเดียวกัน
๕	paweenaa	ANC ทุกสิทธิ คือรวมต่างด้าวด้วยหรือไม่	สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ ดังนั้นจึงไม่รวมสิทธิต่างด้าว
๖	อนุชิต	การระบุชื่อทันตแพทย์ผู้กำกับทันตภิบาล ให้ระบุผ่านช่องทางไหน	ในใบมอบหมายงานและแผนการดำเนินงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันที่กำหนด
๗	ทพญ.สกว ณิช สอนสาร รพ.เกาะ พะงัน	เด็กที่เคยได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในปีที่ผ่านมา แต่ยังมีซี่ฟันที่ยังไม่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถมารับบริการและคิดเป็น workload ได้หรือไม่	ได้
๘	Pisit สสง.ปทุมธานี	งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มเด็กนักเรียนที่จะเอามาคิด workload จะใช้ข้อมูลจาก HDC หมวดการเข้าถึงบริการทันตกรรมใช่หรือไม่	ใช่
๙	Dentcuptrang	เด็ก ๔ - ๑๒ ปี นอกเขต มารับการเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถเบิกเงินเหมาจ่ายได้หรือไม่	ได้ workload คำนวณตาม head code หน่วยที่ให้บริการจะถูกลงเป็นผลงาน
๑๐	Wanchana Savanghla	ANC นอกเขต ถ้ามารับบริการตรวจ ซัดและทำความสะอาดฟัน (ขูดหินน้ำลาย) สามารถเบิกได้หรือไม่ ถ้าเบิกไปแล้ว จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าทำไปแล้ว เข้าใจว่าเบิกซ้ำไม่ได้	ได้ บริการตรวจ ซัด และทำความสะอาดฟัน (ขูดหินน้ำลาย) ในหญิงตั้งครรภ์ เป็นการจ่ายแบบ fee schedule ได้ทั้งในและนอกเขต ๑ ครั้งต่อการตั้งครรภ์ โดยจะยึดตามที่ส่งเบิกมาก่อน แต่ถ้าหน่วยบริการพบปัญหาจากการเบิกจ่ายซ้ำ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้

ที่	ผู้ถาม	คำถาม	คำตอบ
๑๑	ทพญ.เพ็ญแข ลากยิ่ง	เด็กต่างด้าวที่มีบัตรประกันสุขภาพ อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้สิทธิประโยชน์สุขภาพช่องปากแบบเด็กไทยหรือไม่	ได้เหมือนกัน แต่งบประมาณมาจากคนละแหล่งทุน
๑๑		ไทยพลัดถิ่น มีสิทธิใช้ได้หรือไม่	ถ้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และมีสัญชาติไทยสามารถใช้ได้
๑๒	สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง	การเบิกจ่ายงบ PP ในเขต ๑๓ กรุงเทพ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมหรือไม่	สปสช. จะมีการชี้แจงสำหรับหน่วยบริการที่อยู่ในระบบทั้งหมด ในอนาคตอาจมีการขยายไปยังต่างจังหวัดด้วย
๑๓	กาญจณี สสง.ยโสธร	Fee schedule ทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ แบ่งเป็น ๒ รายการ แสดงว่าทำรายการไหนก็ได้เงินตามรายการนั้น ๆ ใช่หรือไม่	ใช่
๑๔	Sasithorn	การจ่ายแบบเหมาจ่ายคิดอย่างไร	เหมาจ่ายส่วน ๖๕% ดูจากจำนวนข้อมูลที่โรงพยาบาลส่งมาว่าเป็นผู้ป่วยนอกกี่ราย และดูตามระดับ costing ถ้าเป็นโรงเรียนแพทย์มีอัตราต่อ ๑ visit เป็นเท่าไร รวมถึงหน่วยบริการอื่น ๆ ด้วย และคำนวณเป็นเหมาจ่าย เอาจำนวน visit คูณ cost แล้วได้วงเงินเท่าไรหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมด และคูณจำนวนประชากรของโรงพยาบาลนั้น ๆ
๑๕	Prachantakham Hospital	กรณีนักเรียนมารับบริการตามระบบนัด ทำเคลือบหลุมร่องฟัน ต้องเสียบัตรประชาชนทุกคนหรือไม่ ตั้งแต่ ๖ - ๑๒ ปี	การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันและฟลูออไรด์ ยังใช้ตามระบบเดิมได้ ไม่บังคับขอ authentication code
๑๖	Wanchana Savanghla	เด็ก ๔ - ๑๒ ปี ที่มีการเหมาจ่ายรายหัว หากไม่ได้ทำจะมีการเรียกคืนหรือไม่	ไม่มีการเรียกคืน
๑๗	Dentcuptrang	เด็กที่เคยเบิก fee schedule เคลือบหลุมร่องฟันไปแล้วเมื่อปี ๒๕๖๓ หรือ ๒๕๖๔ สามารถมาเบิกซ้ำในงบ PP ในปี ๒๕๖๕ ได้หรือไม่ (กรณีทำซ้ำในซีที่เคยเบิกไป)	ทำได้ เพราะ ปี ๒๕๖๕ จ่ายเป็นแบบเหมาจ่าย
๑๘	โรงพยาบาลเกาะเต่า	กรณีที่ครั้งแรกคนไข้ ANC มาตรวจฟันออก Authentication code แล้ว และครั้งที่ ๒ นัดมาซูดหินน้ำลาย แต่คนไข้ห่างทาง รพ. จะได้เงินในครั้งแรกหรือไม่	ได้
๑๙	Manithee	กรณี สสง.เป็นหน่วยร่วมบริการกับรพ.จังหวัด จะได้รับค่าเหมาจ่ายได้หรือไม่ และการเบิกจ่ายต้องผ่านระบบ e-Claim อีกเหมือนเดิมหรือไม่	กรณีหญิงตั้งครรภ์เบิกจาก e-Claim แต่ในกรณีเด็กนักเรียน หาก สสง. เป็นผู้ทำให้ไปตกลงกับโรงพยาบาล เพราะเหมาจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลไปแล้ว
๒๐	wasin mahasaranont	เงินเหมาจ่ายเด็ก ๔-๑๒ ปี ตอนโอนเข้าโรงพยาบาล สปสช. จะระบุว่าในเอกสารเป็นเหมาจ่ายเด็กทันตกรรมใช่หรือไม่	ไม่ได้ระบุ
๒๑	ทพญ.สกว ณิช สอนสาร รพ.เกาะพะงัน	ในยอดเหมาจ่าย ๓๕% คนละ ๒๒๖.๗๑ บาท ของปี ๒๕๖๕ นั้น เป็นยอดของทันตกรรมอย่างเดียวหรือเป็นยอดงานส่งเสริมป้องกันทุกงาน	ปี ๒๕๖๕ ยอดเหมาจ่าย ๓๕% ยังไม่ได้รวมบริการทันตกรรม จะเริ่มนำบริการทันตกรรมมารวมในยอดของปี ๒๕๖๖

ที่	ผู้ถาม	คำถาม	คำตอบ
๒๒	รพ.เจ้าพระยายมราช	ยอดรวมค่าเหมาจ่ายของ รพศ. กับ รพ.สต. รวมกันหรือแยกกัน	รวมกัน เพราะประชากรอยู่ใน CUP เดียวกัน ค่าบริการทั้งหมดของเครือข่ายบริการปฐมภูมิจะถูกโอนให้หน่วยบริการประจำ ส่วนการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่าง รพ.สต. และ รพ. ให้เป็นการตกลงกันภายใน CUP
๒๓	Dent Ranong	ปีนี้สปสช. มีคู่มือ fee schedule ทันตกรรมหรือไม่	ไม่มีคู่มือ แต่สปสช.เขต จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
๒๔	sirijit muk	เมื่อให้บริการทาฟลูออไรด์ เด็ก ๔-๑๒ ปี และเคลือบหลุมร่องฟัน เด็ก ๖ - ๑๒ ปี แล้วจะบันทึกข้อมูลที่ไหน	บันทึกข้อมูลในระบบเวชระเบียนของแต่ละหน่วยบริการที่เชื่อมกับรายงาน ๔๓ แฟ้ม
๒๕	สสจ.สมุทรสาคร	หากไม่สามารถพาเด็กมารับบริการที่หน่วยบริการได้ สามารถออกหน่วยให้บริการที่โรงเรียนได้หรือไม่	สามารถออกหน่วยให้บริการได้ โดยต้องจัดบริการตามมาตรฐานในคู่มือแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๒๖	paweena	เด็กนักเรียนนอกเขตที่มารับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน จะนับเป็นผลงานของอำเภอที่ให้บริการหรือไม่	นับและคำนวณเป็น workload สำหรับปี ๒๕๖๖
๒๗	พัฒน์นรี สสจ.พะเยา	รหัสหัตถการยังใช้แบบระบุซี่ ฟันหรือไม่	ใช้แบบระบุซี่ฟัน
๒๘	กาญจน์ สสจ.ยโสธร	ขอรูปแบบการระบุชื่อทันตแพทย์ที่ควบคุมทันตภิบาล	ใช้รูปแบบเดิมตามแนวทางการดำเนินงาน fee schedule ทันตกรรมปี ๒๕๖๔
๓๐	sasi	จากสไลด์มีข้อความ "แนวทางปี๒๕๖๕ สปสช. นำข้อมูลงานบริการจัดสรรตาม workload ปี๒๕๖๖" หมายความว่าอย่างไร เอาผลงานปี ๒๕๖๕ ไปใช้พิจารณาจ่ายเงินปี ๒๕๖๖ ด้วยหรืออย่างไร เพราะปี ๒๕๖๕ ทำมาน้อยก็ได้เงินไม่ต่างกันจ่ายตามประชากร	จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ จำนวนจาก ๖๕% เหมาจ่ายต่อหัวประชากร และ ๓๕% เหมาจ่ายตาม workload โดยผลงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะนำไปจัดสรรตามผลงาน workload ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖